



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์โรจน์เพลส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์



ทางเลือก ประธานเปิดการอบรมพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2
โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน
การแพทย์แผนไทย ด้านบริการ กล่าวรายงานการอบรมฯ ณ ห้อง
ประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์โรจน์เพลส อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เข้ามามีบทบาทในการร่วมดูแลรักษาสุขภาพ

ของประชาชน ด้วยการผลักดันให้มีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของระบบบริการ ระบบส่งต่อ การตรวจรักษา และด้านอื่นๆ อย่าง
เหมาะสม ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้
ผลักดันให้เกิดการบริการในหลายรูปแบบ เช่น การจัดบริการ OPD คู่ขนาน การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแลครบวงจร เพื่อเป็นการยกระดับการจัดบริการให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยงการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างแพทย์
แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จำนวน 2
รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้กับแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ
บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมีทั้งภาคทฤษฎีบรรยาย และภาคปฏิบัติ
วิทยากรโดย ดร.ณภัทร พานิชการ และทีมวิทยากร จากภัทรภาสคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้แพทย์แผนไทยนำ
ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจรักษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



